

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทคัดย่อ	ก
ABSTRACT	ง
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญ	ช
สารบัญตาราง	ฌ
สารบัญแผนภาพ	ท
บทที่ 1 บทนำ	1
1. ภูมิหลัง	1
2. วัตถุประสงค์การวิจัย	4
3. สมมุติฐานการวิจัย	4
4. ขอบเขตของการวิจัย	4
5. นิยามศัพท์เฉพาะ	6
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
1. แนวคิดที่เกี่ยวข้อง	10
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	30
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	59
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย	75
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	77
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	77
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	82
3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย	82
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล	85
5. การวิเคราะห์ข้อมูล	85
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	87

หัวข้อเรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	90
1.สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	90
2.ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล	91
3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	92
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ	221
1.วัตถุประสงค์การวิจัย	221
2.สมมติฐานการวิจัย	221
3.วิธีดำเนินการวิจัย	222
4.การวิเคราะห์ข้อมูล	223
5.สรุปผลการวิจัย	225
6.อภิปรายผล	231
7.ข้อเสนอแนะ	238
บรรณานุกรม	240
ภาคผนวก	248
ภาคผนวก ก แบบสอบถามการวิจัย	249
ภาคผนวก ข ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	260
ภาคผนวก ค ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม	264
ภาคผนวก ง ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย	268
ภาคผนวก จ รายชื่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและเอกสาร การขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล	272
ภาคผนวก ฉ กราฟวงกลมแสดงข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล	277
ภาคผนวก ช กราฟวงกลมแสดงข้อมูลคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชน	281
ภาคผนวก ซ ภาพกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	285
ประวัติผู้วิจัย	289

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 13
2	การเปรียบเทียบการจัดงบประมาณ 54
3	จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 78
4	จำนวนและร้อยละคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย 92
5	จำนวนและร้อยละคุณลักษณะของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย 94
6	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยรวมและรายด้าน 96
7	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านการวางแผน รายข้อ 97
8	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านการจัดองค์การ รายข้อ 98
9	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน รายข้อ 100
10	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านการอำนวยการ รายข้อ 101
11	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านการประสานงาน รายข้อ 103

12	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านการเสนอรายงาน รายชื่อ	104
13	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ด้านการจัดงบประมาณ รายชื่อ	106
14	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศต่างกัน	107
15	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุต่างกัน	108
16	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างตามความคิดเห็นความคิดเห็นของสมาชิก วิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามอายุ โดยรวมและรายด้าน	110
17	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจ ชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีอายุต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	111
18	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน	112
19	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างตามความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามขนาดครอบครัว โดยรวมและรายด้าน	113

ตารางที่

หน้า

20	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยรวม เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน	115
21	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน ด้านการวางแผน	115
22	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	116
23	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน	117
24	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน ด้านการอำนวยการ	117
25	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน ด้านการประสานงาน	118
26	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน ด้านการเสนอรายงาน	119
27	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีขนาดครอบครัวต่างกัน ด้านการจัดงบประมาณ	119

ตารางที่

หน้า

28 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีอาชีพต่างกัน	120
29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างตามความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามอาชีพ โดยรวมและรายด้าน	122
30 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีการศึกษาต่างกัน	124
31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างตามความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน	126
32 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีการศึกษาต่างกัน	128
33 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคายของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีการศึกษาต่างกัน ด้านการวางแผน	129
34 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีการศึกษาต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	130
35 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีการศึกษาต่างกัน ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน	131

ตารางที่

หน้า

36	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีการศึกษาต่างกัน ด้านการอำนวยความสะดวก	132
37	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีการศึกษาต่างกัน ด้านการประสานงาน	133
38	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีรายได้ต่างกัน	134
39	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างตามความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามรายได้ โดยรวมและรายด้าน	135
40	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีรายได้ต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	137
41	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีรายได้ต่างกัน ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน	138
42	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีรายได้ต่างกัน ด้านการอำนวยความสะดวก	139
43	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีรายได้ต่างกัน ด้านการจัดงบประมาณ	140
44	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีประเภทของวิสาหกิจชุมชนต่างกัน	142

ตารางที่

หน้า

45	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างตามความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีประเภทของวิสาหกิจชุมชนต่างกัน	145
46	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม เกี่ยวกับ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีประเภทวิสาหกิจชุมชนต่างกัน	147
47	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีประเภทวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการวางแผน	149
48	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดกา วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีประเภทวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	151
49	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีประเภทวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน	153
50	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีประเภทวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการอำนวยความสะดวก	155
51	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีประเภทวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการประสานงาน	157
52	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีประเภทวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการเสนอรายงาน	159
53	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีประเภทวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการจัดงบประมาณ	161

ตารางที่

หน้า

54	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีระยะเวลาการก่อตั้งต่างกัน	163
55	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีระยะเวลาการก่อตั้งต่างกัน	165
56	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน	166
57	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน ด้านการวางแผน	167
58	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	168
59	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน	169
60	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน ด้านการอำนวยความสะดวก	170
61	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน ด้านการประสานงาน	171
62	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน ด้านการเสนอรายงาน	172

ตารางที่

หน้า

63	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีระยะเวลาก่อตั้งต่างกัน ด้านการจัดงบประมาณ	173
64	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของวิสาหกิจต่างกัน	174
65	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของวิสาหกิจต่างกัน	176
66	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม เกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของวิสาหกิจต่างกัน	177
67	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการวางแผน	178
68	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	179
69	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน	180
70	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการอำนวยความสะดวก.....	181

ตารางที่

หน้า

71	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการเสนอรายงาน	182
72	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน	183
73	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน	186
74	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่โดยรวมเกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน	188
75	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน ด้านการวางแผน	190
76	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	192
77	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน ด้านการจัดการบุคคลเข้าทำงาน	194
78	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน ด้านการอำนวยความสะดวก	196
79	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน ด้านการประสานงาน	198

ตารางที่

หน้า

80	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน ด้านการเสนอรายงาน	200
81	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนต่างกัน ด้านการจัดงบประมาณ	202
82	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับ การบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน	204
83	ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน	206
84	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยรวม เกี่ยวกับการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน	207
85	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการวางแผน	208
86	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการจัดองค์การ	209
87	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการจัดบุคคลเข้าทำงาน	210
88	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการอำนวยความสะดวก	211

ตารางที่

หน้า

89	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการประสานงาน	212
90	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการเสนอรายงาน	213
91	ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ที่มีจำนวนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนต่างกัน ด้านการจัดงบประมาณ	214
92	ข้อเสนอแนะของสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอเมืองหนองคาย ต่อแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน	215
93	ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ของเกษตรกรประจำตำบล หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน ในอำเภอเมืองหนองคาย	217
94	การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม การบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	265
95	ผลการวิเคราะห์ค่าอำนาจจำแนกที่เข้าเกณฑ์รายข้อ และความเชื่อมั่นรายข้อ และทั้งฉบับ การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	269
96	รายชื่อเกษตรกรประจำตำบล หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย	273

สารบัญแผนภาพ

แผนภูมิที่	หน้า
1 เครือข่ายปัจจัยการผลิต (The Supply-Chain)	21
2 กิจกรรมของผู้บริโภคหลังการซื้อ	24
3 รูปแบบของช่องทางการจัดจำหน่าย	25
4 กิจกรรมทางการบริหาร	31
5 ความสัมพันธ์ฝั่ง SWOT และกลยุทธ์ทางเลือก	35
6 การวางแผนกลยุทธ์ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์	37
7 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์	38
8 ความสมดุลระหว่างความสามารถของพนักงานกับความต้องการ	45
9 การจูงใจเพื่อบรรลุจุดหมายตัวบุคคลและองค์การ	49
10 การวิเคราะห์ SWOT	56
11 ตัวแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์	59
12 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย	76